

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

EA – ขนาดนี้แล้ว ยังไงก็ต้องจัด

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว...

จริงๆ เรื่องของการเล่น EA นั้น เมื่อค่าๆ วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหวังว่าหลายๆ ท่าน ที่เป็นแฟนคลับ หรือ แฟนของพันหุ้น ก็น่าจะพอรู้เรื่องแนวทางเข้าออกกันไปแล้วละนะ แต่ในเมื่อหุ้นเขาทรงกราฟดี แนวโน้มดี สัญญาณระยะสั้นมาดี ก็ต้องจัดกันเสียหน่อย... ระยะกลางๆ ขึ้นไปเดี๋ยวค่อยรอว่ากันอีกที หากมีการขึ้นไปทดสอบเป้าหมายตามที่หวังไว้ได้... ส่วนเรื่องตลาด หรือ SET Index เราก็ค่อยๆ ตามดูเขาไปก่อน จะออกข้างไหนทางไหน ยังไงก็อย่างที่กล่าวแหละ ถ้าจะขึ้นจริงๆ ยังไงเราก็น่าจะขึ้นรถทัน ไม่ตกรถง่ายๆ หรอกน่า รถทางขึ้น(เขา) ก็มักจะช้ากว่ารถทางลง(เขา) อยู่แล้ว... ครั้นจะขึ้นรถแถวๆ นี้ เกิดมีอาการเสียหลัก หรือเบรกแตกขึ้นมา เวลาไหลลงเนี่ย เราอาจจะเจ็บตัวจากการตกจากรถได้ อ้าว แล้วเรื่องของแนวโน้มคลื่น ที่นับไว้ก่อนหน้านี้ละ ก็ต้องกล่าวละครับว่า เงื่อนไข ณ ตรงนี้ ทำให้ออกได้ทั้ง 2 ทางเลือก คือ ยังไม่จบ 5 หรือ จบ 5 ไปแล้ว... และถ้าจบ 5 ไปแล้ว คลื่น b c นั้น จบไปสนิทด้วยไหม ถ้าจบสนิทแล้ว ก็แปลว่า รอขึ้น ซึ่งการรอขึ้นที่ว่านี้ ก็อาจเข้าไปรวมเงื่อนไข ที่อาจจะเป็นการขึ้นในคลื่น 5 ที่ยังไม่จบก็ได้เช่นกัน... เรื่องนี้ กล่าวในการเขียน ก็จงงหรือสับสนกันเปล่าๆ เอาไว้ดูภาพกันชัดๆ ในโอกาสที่เราเจอหน้ากันทางสื่อฯ ที่เห็นภาพดีกว่านะครับ... ระยะนี้ ก็ดูๆ กรอบการแกว่งตัวไปเรื่อยๆ ก่อนก็แล้วกัน ซึ่งก็จะอยู่ในระดับ 1340-1380 หากยังแกว่งๆ ในกรอบนี้ ก็ยังคงเลือกตัวเล่นเก็งกำไรได้อยู่ แต่ถ้าต่ำกว่า 1340 เมื่อไหร่ ก็ระวังกันมากๆ หน่อย การหลุด 1300 อาจจะมีอีกที

ดูตามเกม...

ไม่ว่าจะต้องบอกในที่นี้กระมัง ว่ามีกำลังภายในพอสมควร ซึ่งก็ไม่รู้หรือกว่ามาจากไหน หรือ เป็นใคร สำคัญไหน... ว่ากันไปตามกระบวนการ ที่เราเห็นในตอนนี้นอกนั้นก็แล้วกัน

- แนวรับ : ... 50.5-49.5 เป็นราคาที่ยังน่าตามน้ำได้อยู่
- เป้าหมาย : ... 56.0 ก็หวังแบบไม่มาก ถ้าเอาสุดๆ ก็ 61.0

Price Chart...(EA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น EA... ได้อินมาว่า ท่านที่มีต้นทุน 41.0 หรือ 42.0 ถ้าเล่นตามรูปแบบ MA. ในภาพนี้นั้น ถือว่าเป็นคนที่เห็นสัญญาณถูกต้อง แม้แต่ 44.0 ที่ซื้อมาก็ั้นก็ถือว่าไม่แพง และเป็นสัญญาณตามน้ำด้วย... แต่ถ้าจะซื้อในราคา 39.0-40.0 ก่อนจะขึ้นมานั้นจริงๆ ก็จจะเรียกว่า เสียซื้อมากกว่า ยังไม่มีสัญญาณตามน้ำเลยนะ แต่ถ้าเป็นเครื่องมืออื่น ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ... สำหรับในตอนนี เราได้เห็นแนวโน้มระยะสั้น เป็นเชิงบวกแล้วนะ จากการผ่านระดับ 49.50 ขึ้นมายืนได้ เราจึงได้รูปแบบ หรือ Pattern ที่เป็น Bullish Flag ... ดังนั้น การไม่ต่ำกว่า 49.50 ลงมาอีก ก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีอยู่ แล้วเป้าหมายก็จะอยู่ที่ 56.0 หรือ วัดแบบสุดๆ ไปเลย ก็จะได้ 61.0

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้ลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน